



คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ที่ ๕๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบครึ่งปีแรกและรอบครึ่งปีหลังของแต่ละปีงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

หากผู้รับการประเมินตามรายชื่อในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สำนักให้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่สังกัดหรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างาน สังกัดคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้รับการประเมินโดยผู้ประเมินตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งนี้มีหน้าที่ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติราชการตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำหนด ในรอบครึ่งปีแรกและรอบครึ่งปีหลังของแต่ละปีงบประมาณให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้พิจารณา ดำเนินการต่อไป

อนึ่งให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ ๒๗/๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชรรค์เพชร ชายทวีป)

คณบดีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๕๘ /๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	ผู้รับการประเมิน	ตำแหน่ง	สังกัดหมวดวิชา/กลุ่มงาน	ผู้เสนอความเห็น	ผู้ประเมิน
๑	รองคณบดี	-	-	-	คณบดี
๒	ผู้ช่วยคณบดี	-	-	-	คณบดี
๓	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-	-	คณบดี
๔	หัวหน้าหมวดวิชากฎหมาย	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณบดี
๕	หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา	-	-	๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ๒. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	คณบดี
๖	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	-	-	๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ๒. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	คณบดี
๗	หัวหน้ากลุ่มแผน ประกันคุณภาพ การศึกษาและสารสนเทศ	-	-	๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ๓. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	คณบดี
๘	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	๑. รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคมและบริการวิชาการ ๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ๓. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	คณบดี
๙	นายประดิษฐ์ แป้นทอง	อาจารย์	กฎหมายเอกชนและธุรกิจ	๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ๒. หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ	คณบดี
๑๐	นายดิเรก บวรสกุลเจริญ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์			
๑๑	นายตรีเนตร สาระพงษ์	รองศาสตราจารย์			
๑๒	นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์	อาจารย์			
๑๓	นางสาวมณฑิรา แก้วตา	อาจารย์			
๑๔	นางสาวศศิวิมล เสมอใจ	อาจารย์			
๑๕	นายอภิวัฒน์ ศรีศิริ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กฎหมายอาญาและ กระบวนการยุติธรรม	๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ๒. หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม	คณบดี
๑๖	นางมีรันตี เจียรักสุวรรณ	อาจารย์			
๑๗	นายอรรถพงศ์ กาวาฬ	อาจารย์			
๑๘	นายรักขิต รัตจุมพฏ	อาจารย์			

